

**"ภาวิข" เร่งนำหลักสูตรใหม่ให้ สพฐ.เห็นชอบภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อไม่ให้แผนการปฏิรูปสะตูด้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น คาดถ่วงล้อกตามแผน มีผลบังคับใช้ทันที ปีการศึกษา2557**

## **เทอม 1**

ศ.ภาวิข ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะอดีตนายกคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ขณะนี้โครงสร้างหลักสูตรเสร็จแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการลงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลา เนื่องจากว่าหลักสูตรนั้นปฏิรูปตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จนถึงช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.5) โดยในแต่ละระดับชั้นจะมีคณะกรรมการชุดเล็กคอยรวบรวม จากนั้นจะต้องส่งให้กรรมการชุดใหญ่ให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลักสูตรทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะนำเข้าไปประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

ศ.ภาวิขกล่าวต่อว่า สำหรับการนำหลักสูตรใหม่ไปใช้นั้นมีข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง 2 ข้อคือ 1.จะใช้หลักสูตรใหม่เฉพาะช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) จะใช้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การเตรียมการต้องมีความพร้อมอย่างมาก หลังจากนั้นจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าพร้อมที่จะร่วมมือได้หรือไม่ ถ้ามีความเห็นชอบก็จะดำเนินการทันที 2.เลือกใช้หลักสูตรกับโรงเรียนนำร่อง 3,000 โรงเรียน โดยเป้าหมายหลักของเราคือจะให้หลักสูตรดังกล่าวสามารถใช้ได้ในปีการศึกษา 2557/1 ทั้งนี้ หลักสูตร ป.1-ป.3 ที่เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการนั้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู และมีการสอนแบบคละชั้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ นั้นจะใช้หลักสูตรนี้เหมือนกัน แต่อยู่ที่รูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนว่าจะจัดสรรสาระเนื้อหาหรือชั่วโมงเรียนอย่างไร

"หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วิธีหนึ่งที่จะเกิดความต่อเนื่องคือได้ต้องส่งหลักสูตรเข้า สพฐ. จากนั้น สพฐ.ก็จะรับช่วงต่ออยู่แล้ว ผมเชื่อว่าหลักสูตรใหม่จะไม่ล้ม แต่อาจมีสะดุดบ้าง แต่ก็เร่งดำเนินการทุกอย่างโดยเร็ว" ศ.ภาวิขกล่าว

ผู้ช่วย รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า หวังว่าหลักสูตรนี้จะแก้ปัญหาความอ่อนแอทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไม่มีการติดตามผลการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ โดยจะมีการทำงานติดตามผลการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สพฐ. และศึกษานิเทศก์ นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้